

## อาร์เจนตินาปรับปรุงกฎหมายอาหารเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

กระทรวงอุตสาหกรรมเกษตรอาร์เจนตินาประกาศปรับปรุงกฎหมายอาหารแห่งชาติ (ภาษาสเปน Código Alimentario Argentino หรือย่อว่า CAA) ด้วยการเพิ่มปัจจัยและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการสร้างเสริมความปลอดภัยและคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งการปรับปรุงกฎหมายอาหารแห่งชาติในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการดำเนินการของสมาชิกคณะกรรมการอาหารแห่งชาติในการพยายามที่จะทำให้กฎหมายดังกล่าวครอบคลุมทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่สินค้าเกษตรและอาหาร ตั้งแต่การผลิตขั้นปฐมภูมิไปจนถึงการบริโภค และดูแลสาธารณสุขด้วยการลดความเสี่ยงของโรคภัยต่างๆ ที่มีเหตุมาจากอาหาร

รายละเอียดการปรับปรุงกฎหมาย CAA ในครั้งนี้ ปรากฏในประกาศมติร่วม (Joint Resolution) โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

- **มติร่วมที่ ๖/๒๐๑๙**

ปรับปรุงข้อกำหนดในมาตรา ๒๗๑ ถึง ๒๗๗ ของบทที่ ๔ ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเพิ่มปัจจัยและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเสริมสร้างความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งพิจารณาจากเทคโนโลยีปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรักษาผลผลิต รวมถึงการควบคุมฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แม่นยำมากขึ้น และรูปแบบการค้าต่างๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ นอกจากจะส่งผลให้มีเครื่องมือกำกับดูแลทางกฎหมายในหลายระดับชั้นซึ่งจะอำนวยความสะดวกต่อการค้าในประเทศ การปรับปรุงยังขยายโอกาสทางการค้าและเข้าสู่ตลาดสากลอีกด้วย

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มาจาก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้กำหนดรายละเอียดปลีกย่อยสำหรับแต่ละกลุ่มสินค้าที่จะจำหน่าย ซึ่งรวมถึง ระบุคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส (organoleptic conditions) และปรับปรุงเงื่อนไขการตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีและด้านจุลชีววิทยา

- **มติร่วมที่ ๗/๒๐๑๙**

เพิ่มบัญชีรายชื่อพืชอาหารให้ครอบคลุมผลไม้ท้องถิ่นสองประเภท ได้แก่ ผลแก้วบิโรบา (Guabiroba) และซีตคาโพตส์ (Sete-capotes) ซึ่งอยู่ในกลุ่มผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนขนาดเล็กที่บริโภคได้ทั้งเปลือก ในบทที่ ๑๑ ของกฎหมาย CAA

- **มติร่วมอื่นๆ**

นอกจากนี้ ยังปรับปรุงมาตรการและหลักเกณฑ์อื่นที่น่าสนใจ เช่น มาตรการการป้องกันรักษาถิ่นกำเนิดของพืช (มติร่วมที่ ๓/๒๐๑๙) กำหนดปริมาณสูงสุดของโซเดียมในน้ำซूप มายองเนส และซอสมะเขือเทศ (มติร่วมที่ ๔/๒๐๑๙) และระเบียบเกี่ยวกับผลไม้แห้งและผลไม้ที่ทำให้นุ่ม (มติร่วมที่ ๕/๒๐๑๙)

ที่มา: <https://www.foodnewslatam.com/paises/8871-nuevas-actualizaciones-en-el-c%C3%B3digo-alimentario-argentino.html>

ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

เมษายน ๒๕๖๒